



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 29 เดือนสิงหาคม หน้า 9 มูลค่าข่าว 99,792.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เอสโซ่ จัดโครงการเอสโซ่ ชาเลนจ์ หนุนเยาวชนไทยพร้อมสู่การทำงาน

โครงการ Esso Challenge-Innovative Internship เป็นโครงการฝึกงานภาคธุรกิจหรือเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออีกซอมบีเอสในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด "Energy lives here" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจไทย ซึ่งบุคลากรที่โดดเด่นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

แล้ว นิสิตนักศึกษาทั้ง 29 คน ยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญ อาทิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท รวมถึงอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานก้าน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดน้ำมัน เครื่องมือวัด 1 และกิจกรรมการขายและบริการลูกค้าที่สถานีบริการน้ำมัน เอ็มเซฟแอมพิททวงธุรกิจ และร่วมทดสอบแผนการตลาดให้กับธุรกิจ

นิล เอ แชนเซ็น ประธานกรรมการและ ค่ายสถานีน้ำมันและน้ำมันเครื่อง



กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษั (CSR) ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีที่หน่วยงานยังมีให้อยู่แล้ว ยังมีโครงการฝึกงานเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ด้วยการส่งเสริมศักยภาพฝึกปฏิบัติให้พร้อมเติบโตสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงานจริง เมื่อจบการศึกษาแล้ว นิสิตนักศึกษาเหล่านี้จะพร้อมก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในภาคธุรกิจได้ทันที ซึ่งไม่มีจุดชนวนแต่แนวคิด "Energy lives here" ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างพลังในตัวเยาวชนเพื่อการเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยในปีนี้มีภารกิจเลือกนักศึกษาจากหลากหลายสาขา อาทิ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ที่มีผลการเรียนดี จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกงานภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลาทกว่า 10 สัปดาห์

ในระยะเวลา 10 สัปดาห์ นอกจากการฝึกงานภาคปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ผศ.ดร.สรวิทย์ เจริญจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า โครงการ Esso Challenge-Innovative Internship นี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 12 แล้ว เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ชีวิตจริงในการทำงานหลากหลายมิติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการล้วนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในชีวิตการทำงานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการชีวิต ในเด็กเก่งๆ ในการฝึกงานครั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมาร่วมโครงการล้วนเป็นเด็กที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่แต่ละคนได้มาเรียนมา ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้โดยตรงตามศาสตร์วิชาความรู้ของตนเองแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับนั้นคือมิตรภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้ตั้งใจถึงคำว่า Energy lives here ที่ทางเอสโซ่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจว่า นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมจะสามารถเป็นจุดประกายต่อเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงาน ได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วพลังงานเริ่มตั้งแต่ตัวเราเอง ไปจนถึงเกิดผลกระทบกับรัฐและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษ



